

โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร
จังหวัดนครสวรรค์

นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอัญชลี วันทอง รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และภัตตาหารเพล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม –บาลี ครั้งที่ ๑๒ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษา พระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร ให้แก่ สำนักศาสนศึกษาวัดหนองกระดุกเหนือ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งหนังสือขอบคุณ ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการทำบุญเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาแต่ดั้งเดิม จะมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม เสริมสร้าง ความสุขแก่คนไทย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
Nakhon Sawan Provincial Education Office

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 มีนาคม 2566

ร่วมพิธีทำบุญโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร” อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองกระดุกเหนือ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
Tel: 056 226 456 , Fax: 056 226 455

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
<http://www.nswpeo.go.th/>

วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยดั้งเดิมจะมีหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม เสริมสร้าง ความสุขแก่คน ในชุมชน ดังนั้นวัดจึงมีอิทธิพลต่อค่านิยมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โดยคนไทยนิยมไปวัด เพื่อทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารอาหารแด่พระสงฆ์สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีลเจริญ จิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการพลิกฟื้นวิถีชีวิตอันดีงาม ของไทย ประกอบกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายของรัฐบาลในการนำมิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน เพิ่มเติมบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑที่มีชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ทั้ง ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดำรงตนตามหลักกรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีแนวคิดทรงรังสรรค์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตโดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินงาน